

Số 64<sup>\*</sup> -KH/ĐU

## KẾ HOẠCH

### Tham gia Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023

-----

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/BTGTU ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

Thông qua Hội thi tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu những cách làm hay của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; giúp cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ hiểu rõ hơn về vị trí vai trò quan trọng của văn hóa, nghệ thuật; tìm hiểu, giới thiệu các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố; hiến kế nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đến gần với Nhân dân.

### 2. Yêu cầu

Công tác tổ chức, tuyên truyền phải thiết thực, tiết kiệm; nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động và có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục sâu sắc, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và đội ngũ cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở.

## II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

### 1. Nội dung:

- Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

- Những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển về văn hóa thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc thành phố; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn thành phố...

## 2. Đối tượng

- Cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên và người lao động tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

## 3. Thời gian thực hiện

Các đơn vị tùy tình hình thực tế, căn cứ kế hoạch và thể lệ hội thi cấp thành phố tổ chức phát động cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Đảng ủy gửi bộ đề thi kiến thức đến các đơn vị để có cơ sở tham khảo và tổ chức Hội thi cấp cơ sở. Lưu ý Hội thi cấp cơ sở phải tổ chức **hoàn thành trước ngày 05/7/2023** và gửi báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy **trước ngày 10/7/2023**.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy căn cứ vào kết quả tổ chức Hội thi cấp cơ sở của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để cử đơn vị dự thi Vòng chung kết cấp Thành phố. Thời gian tổ chức Vòng chung kết **dự kiến vào tháng 9 năm 2023**.

## III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI

Các đảng bộ, chi bộ tổ chức tại đơn vị 3 phần thi: Thi tìm hiểu kiến thức theo bộ đề thi kiến thức do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn (1); Thi thực hiện 01 sản phẩm (hoặc bộ sản phẩm) infographic (2); Thi thực hiện 01 video clip hình thức trailer (3).

**1. Đối với phần thi tìm hiểu kiến thức:** Các đảng bộ, chi bộ tùy tình hình đơn vị lựa chọn hình thức thi tìm hiểu kiến thức theo bộ đề hoặc tổ chức theo hình thức của Thành phố như sau: Người tham gia hội thi có **25 phút** để hoàn thành bài thi gồm **50 câu hỏi** về các nội dung của Hội thi (các câu hỏi này nằm trong bộ đề thi kiến thức). Số điểm tối đa của phần thi này là **25 điểm**.



**2. Đối với sản phẩm infographic:** Là sản phẩm thiết kế nhằm tuyên truyền, giới thiệu về một trong các nội dung: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động số 45-CTHĐ/TU ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Sản phẩm được thực hiện mới, không sao chép bất cứ nguồn nào, chưa tham gia thi ở các Cuộc thi/ Hội thi khác. Số điểm tối đa của phần thi này là **25 điểm**.

Tiêu chí chấm điểm	Số điểm
Đảm bảo đúng nội dung	10
Rõ ràng, dễ xem, dễ nhớ, có tính thẩm mỹ và sáng tạo	15

**3. Đối với sản phẩm clip trailer:** Có nội dung giới thiệu về một trong các nội dung sau: các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa, các loại hình nghệ thuật nổi bật của thành phố, đặc trưng văn hóa, con người của địa phương, đơn vị. Mỗi clip có độ dài **tối đa không quá 3 phút**, có lời hoặc không lời, trường hợp không lời nên có phụ đề tiếng Việt, khuyến khích thực hiện clip không lời. Clip súc tích, cô đọng, thể hiện rõ thông điệp, nội dung muốn tuyên truyền, giới thiệu, khuyến khích tạo các câu slogan thể hiện đặc điểm văn hóa, con người của địa phương, đơn vị.

Đơn vị chấm điểm dựa trên các tiêu chí, nội dung kịch bản rõ ràng, phù hợp với thông điệp và các nội dung theo Kế hoạch Hội thi. Không chấp nhận các clip sử dụng hình thức ghép nối ảnh (slide ảnh). Clip dự thi là sản phẩm nguyên bản, thực hiện mới, không sao chép bất cứ nguồn nào mà chưa được sự cho phép về mặt sở hữu trí tuệ, hình ảnh, âm thanh, lời thoại... Clip dự thi phải có nội dung và hình thức phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Clip đã tham gia các Cuộc thi/ Hội thi khác không được tham gia Hội thi này. Đơn vị chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong tác phẩm dự thi. Đơn vị sử dụng thang **điểm 50** dành cho chấm điểm clip, cụ thể:

<b>Tiêu chí chấm điểm</b>	<b>Số điểm</b>
Đảm bảo nội dung theo tinh thần Kế hoạch đề ra	5
Rõ ràng, dễ xem, dễ nhớ, mang lại cảm xúc ấn tượng cho người xem	15
Có tính sáng tạo trong xây dựng kịch bản, kỹ thuật dàn dựng, tư liệu hình ảnh	15
Đảm bảo kỹ thuật quay phim, chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt	10
Đảm bảo đúng thời gian quy định	5

Sau khi nhận được kết quả tổ chức hội thi của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban Tuyên giáo Đảng ủy sẽ chọn đội thi đại diện Đảng bộ Sở tham gia Vòng chung kết cấp thành phố.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy**

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi, tổng hợp kết quả tổ chức Hội thi, sản phẩm infographic và clip trailer dự thi của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
- Phối hợp các Ban Xây dựng Đảng ủy, Phòng chuyên môn thuộc Sở lựa chọn đơn vị dự thi cấp Thành phố.
- Đề xuất danh sách và kinh phí khen thưởng đơn vị tổ chức tốt Hội thi.

##### **2. Các đảng bộ chi bộ, trực thuộc**

- Tùỳ điều kiện cụ thể xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tại đơn vị và cử đội thi tham gia Hội thi cấp thành phố theo đề của của Ban Tuyên giáo Đảng ủy.
- Tổ chức tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa thiết thực của Hội thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên và người lao động.
- Báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi (số lượng người và kết quả tham gia vòng thi kiến thức, số bài thi infographic, số bài thi clip trailer), gửi bài thi infographic và bài thi clip trailer về Đảng ủy Sở **trước ngày 10/7/2023**.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Nơi nhận:

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**